

Bí Mật Quanh Về Mất Chim

Tác Giả: Nguyễn Thế Ngọc Chánh, DVM
Thứ Sáu, 07 Tháng 1 Năm 2011 06:16

Chim chết bí ẩn.



Chim đen cánh đỏ

Vào một loài chim đen cánh đỏ carouges à épauettes, red winged blackbirds trên trụi rụi xuống chết hàng loạt (lỗi 3000 con) như mất tại Beebe, Arkansas Hoa Kỳ tối đêm Tết Tây 2011 đã làm nhiều người hoang mang.

Sau đó Louisiana cũng thấy có chuyện như vậy hàng loạt. Lỗi 450 con chim đen cánh đỏ rơi chết mà không có một triệu chứng nào cả.

Cho tới nay, các xét nghiệm phòng thí nghiệm chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác của vấn đề chim chết. Tóm lại các nhà khoa học lo ngại nguyên nhân bệnh và họ chưa nói rằng chim chết vì bệnh hàng loạt stress do tiếng nổ của pháo bông (?) khiến cho chúng bay đâm đầu vào nhà cửa trong đêm tối và chết vì chấn thương trauma.

Không có dấu hiệu nào cho thấy là chim bệnh bệnh. Đó là giết chết thôi.

Vài ngày sau, tức là ngày 5 jan 2011 một vài chim rơi (vài chục con) xuống cũng thấy xảy ra tại Thụy Điển. Chim là một loài quạ đen Choucas des Tours, jackdaw. Đó là bệnh trong vùng này, chim không thấy có bệnh chết hàng loạt nào cả.

Bí Mật Quanh Về Mùa Chim

Tác Giả: Nguyễn Thế Hùng Chánh, DVM
Thứ Sáu, 07 Tháng 1 Năm 2011 06:16

Khi bài này được viết ngày 06/01/2011 thì chưa thấy có báo cáo nào được đăng trên những website chim chóc tại những tỉnh ở Canada. Vậy hãy chờ thêm vài ngày nữa xem sao.

Nói chung số lượng bị quan và không tin vào kết quả xét nghiệm của chính phủ về nguyên nhân chim chóc không phải là ít. Nhưng ta có thể tin những tin được chuyển.

Hôm qua ra để lo ngại gì thuyết không biết đâu mà rõ: Chính phủ thả vũ khí bí mật, chim bắt đầu bay được, không bắt, những hành tinh, trên thế 2012 sắp đến v.v...

Tôn giáo này vô ăn có: lo tu đi kéo hàng kiếp.

Religious bloggers loaded their sites with Bible verse, Hosea 4:1-3: "The land dries up, and all who live in it waste away; the beasts of the field, the birds in the sky and the fish in the sea are swept away."

Có một số loài trùng hươp, là cùng một thời điểm trên, cũng xảy ra nhiều vụ cá chết (lên tới 80 000 con) trên sông Arkansas cách Beebe 160km. Chesapeake Bay Hoa Kỳ cũng báo cáo có nhiều cá chết một cách lạ thường.

Rồi còn có báo cáo cá tôm của chết hàng loạt tại Anh, Tân Tây Lan... Khó hiểu.

Các nhà khoa học thì cho rằng thời tiết bất thường trên thế giới.

Nguyên nhân thời tiết khí tượng được nhiều người nghĩ đến như thế?

Hiện nay, hình như nguyên nhân khí tượng và số biến đổi thời tiết được nhiều nhà khoa học lưu tâm đến như thế:

Bí Mật Quanh Về Múa Chim

Tác Giả: Nguyễn Thế Ngọc Chánh, DVM
Thứ Sáu, 07 Tháng 1 Năm 2011 06:16

- Chim säng täng bäy cäng ngàn con có thể bä chät vì mät biän đäi thäi tiät vô cùng mänh mä và đät ngät nào đó.

- Có thể bä hút lên cao bäi nhäng luäng khí cäc länh hay gió cäc mänh, chim bä chät cäng trong mät thäi gian thät ngän ngäi. Cách nay vài năm trong vänh Mexico đã täng xäy ra mät trän cuäng phong väi đäng kính 1000km. Trong thiên tai này có cä chäc ngàn chim én và chim martinets bä hút vào tâm bão và đäa đän tän New Foundland , Canada näm vä phía bäc vänh Mexico cä nhiäu ngàn km. Nhäng trong träng häp chim quä Choucas ä Thäy Đäi n väa qua thät là khó hiäu vì đây là nhäng loäi chim khá län.

- Sét đánh

- Múa đá v, v...

Đây là loäi chim có đäi säng täm bä bäp bên nhät. Có läi 200 triäu chim cánh đä säng tä Alaska xuäng täi Trung Mä. Mùa đông đä tránh länh, chim tä các vùng phía bäc đäu di chuyän hät xuäng các täu bang phía nam Hoa kä. Chúng säng täng đàn nhiäu ngàn con, täi ngä chùm nhum trên các nhánh cây. Bäi väy khi có biän đäng thành länh cäa thäi tiät sä thiät häi sä rät to tát. Nên biät là chim cánh đä là kä thù cäa các nhà träng bäp. Chúng phá häi mùa màng không thäng tiäc.

Täi mät sä cánh đäng bäp vùng ngoäi ô Montreal, ngäi ta có trang bä nhäng loäi súng phát tiäng nä đä xua đäi loài chim phá häi näy

Chuyän còn dài dài...

Nguyễn Thế Ngọc Chánh, DVM
Montreal, Jan 06, 2011